

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ  
ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2561

คอลัมน์หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน : ระวังหนอนเจาะทุเรียน



ด้วยสภาพอากาศในระยะนี้เป็นใจให้เกิดการระบาดของหนอนเจาะผลทุเรียน กรมวิชาการเกษตร เตือนเกษตรกรให้หมั่นสังเกตฝักระวังสวนทุเรียนไว้ให้ดี เพราะมักพบหนอนเจาะผลทุเรียนเข้าทำลายในช่วงที่เก็บผลผลิตทุเรียนรุ่นแรกและผลทุเรียนรุ่นที่ 2 จะพบการเข้าทำลายตั้งแต่ผลทุเรียนยังเล็กอายุประมาณ 2 เดือน จนกระทั่งผลโตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยว ทำให้ผล

ทุเรียนเป็นแผล ผลอาจเน่าและร่วง เนื่องจากเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ หากหนอนเจาะกินเข้าไปจนถึงเนื้อผล จะทำให้บริเวณนั้นเน่าเมื่อผลสุก ให้สังเกตผลทุเรียน จะเห็นมูลและรังของหนอนได้อย่างชัดเจนบริเวณเปลือกผล มีน้ำไหลเยิ้มออกมาเมื่อผลทุเรียนใกล้แก่...หนอนจะเข้าทำลายผลทุเรียนที่อยู่ชิดติดกันมากกว่าผลที่อยู่เดี่ยวๆ เพราะเป็นจุดที่ผีเสื้อตัวเต็มวัยชอบมาวางไข่ใน

หากพบรอยทำลายของหนอนเจาะผลทุเรียน ให้ใช้ไม้หรือลวดแข็งเขี่ยตัวหนอนออกมาทำลายทิ้ง จากนั้นให้ตัดแต่งผลทุเรียนที่มีจำนวนมากเกินไปออก โดยเฉพาะผลที่อยู่ติดกัน...ควรใช้กิ่งไม้หรือกาบมะพร้าวคั่นระหว่างผล เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเต็มวัยบินมาวางไข่ และไม่ให้ตัวหนอนใช้พื้นที่ระหว่างผลเป็นที่หลบอาศัย ควรเริ่มห่อผลทุเรียนตั้งแต่มีอายุ 6 สัปดาห์เป็นต้นไป ด้วยถุงมุ้งไนลอน ถุงรีเมย์ หรือถุงพลาสติกสีขาวขุ่นที่เจาะรูด้านล่างเพื่อให้ระบายอากาศได้ จะช่วยลดความเสียหายของผลทุเรียนได้ แต่ถ้าพบการระบาดรุนแรง ให้เกษตรกรพ่นด้วยสาร แลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยพ่นเฉพาะส่วนผลทุเรียนที่พบการทำลายของหนอนเจาะผล สำหรับในแหล่งที่มีการระบาด ให้พ่นหลังจากทุเรียนติดผลแล้ว 1 เดือน โดยพ่น 3-4 ครั้ง ทุก 20 วัน

## ธ.ก.ส. สะกิดปุ๋ยสั่งตัด หวั่นการเมืองทำป่วน



นางสาวจุฑาเดือน ศตะนาวิณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจัดการแนวทางเพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ทำหน้าที่จัดหาแม่ปุ๋ยพร้อมปุ๋ยใช้เองหรือปุ๋ยสั่งตัด ขยายให้สมาชิกเกษตรกรและผู้สนใจ

ซึ่งมีสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 500 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อขอเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนำมาจัดซื้อแม่ปุ๋ย และเครื่องมืออุปกรณ์ผสมปุ๋ย

“โครงการนี้ เป็นโครงการที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร และ ครม.ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ เมื่อ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายมอบหมายให้กลุ่มสหกรณ์เป็นผู้ดูแล นอกจากนี้จะช่วยลดต้นทุนให้สมาชิก การจำหน่ายปุ๋ยโดยสหกรณ์ยังมีกำไรย้อนกลับคืนสมาชิกในรูปแบบเงินปันผล และยังเป็น การช่วยควบคุมการขึ้นราคาปุ๋ยของบริษัทเอกชนได้อีกทาง”

แต่กระนั้น นายวิชาญ พรหมจรรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี บอกว่า เมื่อ 20 ปีก่อน เคยมีโครงการปุ๋ยสั่งตัดหรือให้เกษตรกรผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อใช้เองในหลายๆ พื้นที่ในสมัยนั้น ชาวบ้านจะใช้จอบพลั่วผสมกันเอง นำไปใช้ใส่นาข้าว นาแห้ว ไร่อ้อย มันสำปะหลัง ไม้ผล พืชผักสวนครัว แม้จะได้ปุ๋ยสั่ง ตัดตรงกับความต้องการพืชผัก ช่วยลดต้นทุนได้จริง

“การผสมปุ๋ยแต่ ละครั้งในยุคนั้น ต้องใช้ให้หมดวันต่อวัน เพราะหากปุ๋ยที่ผสมแล้วใช้ไม่หมด ปุ๋ยที่เหลือจะจับตัวเป็นก้อน ทำให้ใช้งานยุ่งยาก หลังโครงการเดินทางไปได้ปีกว่า ชาวบ้านให้การยอมรับ แต่กลับพบปัญหาแม่ปุ๋ยเริ่มขาดตลาด เพราะยุคนั้นมีปัญหาการเมืองเข้ามาแทรก ด้วยมีเอกชนบางรายได้สิทธิผูก ขาดการนำเข้าแม่ปุ๋ย ประกอบกับการผสมปุ๋ยสั่งตัด กระทบต่อการจำหน่ายปุ๋ยสารพัดสูตรที่บริษัทเอกชนผลิตออกมาวางขายในท้องตลาด”

ฉะนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำซากขึ้นมาอีก วิชาญ แนะนำว่า กระทรวงเกษตรฯ จะต้องวางแผน การจัดการให้รอบคอบ ตั้งแต่สำรวจสมาชิก เกษตรกรจะต้องใช้ปุ๋ยอะไร สูตรไหน แล้วนำมาวางแผนจัดซื้อ และส่งแม่ปุ๋ยมาสต็อกเก็บไว้ เพื่อไม่ให้มีปัญหาขาดตลาด หรือไม่ก็จะต้องมีการทำสัญญาล่วงหน้ากับบริษัทปุ๋ย